

กองทัพบก จับมือผู้นำทางความคิด เดินหน้าสานต่อ โครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปี 2 มอบรางวัล แก่ผู้มีความสามารถทำแคมเปญโฆษณาณรงค์ ภายใต้แนวคิด นิยมไทย

กองทัพบก ร่วมกับกรมตราบะลีและกลุ่มผู้นำทางความคิด เดินหน้าโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปี 2 ผนวกรวมให้คนไทยได้ตระหนักรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ สร้างวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย และปลูกฝังจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ซึ่งหมายถึงการสำนึกและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ พร้อมจัดการประกวดแคมเปญโฆษณาภายใต้แนวคิด “นิยมไทย” ซึ่งเงินรางวัลรวมกว่า 6 แสนบาท



ในมุมมองของกองทัพบก ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของชาติ เห็นว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยได้เกิดขึ้นในหลายด้าน การพัฒนาในด้านต่าง ๆ หากมองภายนอกจะเห็นว่าประเทศไทยของเรามีการพัฒนาขึ้น แต่หากมองอย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่า การพัฒนาที่ไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุและจิตใจ ได้ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงแนวความคิดในการใช้ชีวิตเริ่มเปลี่ยนจากวิถีเดิมที่ราบเรียบและรักสงบของสังคมไทย ไปเป็นแนวความคิดแบบทุนนิยม ผู้คนเริ่มทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยขาดสติ ความเคารพในระบบอาวุโสของสังคม รวมทั้งความสามัคคีกลมเกลียวในสังคมไทยเริ่มหายไป ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะต้องผนึกกำลังกันให้ตระหนักถึง “คุณค่าแห่งสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” ปลูกจิตสำนึกแห่งการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัยทางความคิดให้คนไทยกลับมาสามัคคีกัน โดยมีผู้นำความคิดของประเทศนำพาไปในทางที่ถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ของชาติ การพัฒนาประเทศ ความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของคนไทย ตั้งแต่ครั้งในอดีต เพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานต่อไป

สำหรับวันนี้เป็นการจัดนิทรรศการ “รู้คุณแผ่นดิน” และ คอนเสิร์ตนิยมไทย โดยวงโมเดิร์นด็อก และ แอ๊ดคาราบาว ณ ลาน C หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ของโครงการประกอบด้วย โครงการสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการรู้คุณแผ่นดิน โดย ท่านเจ้าคุณพระศรีญาณโสภณ วัดพระรามที่ 9 กาญจนภิเษก, โครงการ “ทูตอารยสถาปัตย์” โดย คุณกฤษณะ ละไล โครงการสร้างเครือข่ายป้องกันการล่อ

ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถาบันการศึกษา การสำรวจทัศนคติประชาชนในหมู่บ้านเพื่อความมั่นคง ผู้
สนใจสามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโครงการได้ที่ www.thailandwakeup.com